

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าร่วมในการวิจัย

ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย FinMONIK

กรมอนามัยและสวัสดิการ (THL) เป็นผู้ดำเนินการวิจัย FinMONIK เราได้เลือกบุคคล 13,600 คนที่เกิดในต่างประเทศและที่มีบิดามารดาเป็นชาวต่างชาติ เพื่อเข้าร่วมในการวิจัยนี้ ข้อมูลของท่านนำมาจากศูนย์ทะเบียนประชากร

ในงานวิจัยนี้เราจะรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้ เกี่ยวกับความเป็นอยู่และสุขภาพของคนต่างชาติ, ความสามารถในการปฏิบัติงานและการทำงาน, การใช้บริการและประสบการณ์ นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน และอุปสรรคในการหางาน และประสบการณ์จากการเลือกปฏิบัติ ถ้าเคยมี ด้วยข้อมูลนี้เราสามารถช่วยในการส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงานและการทำงาน กับสุขภาพของชาวต่างชาติ และพัฒนาบริการสังคมและสุขภาพ

การวิจัยได้รับทุนจากกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจ (TEM), เทศบาลและกองทุนบูรณาการของ EU (AMIF) ข้อมูลนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพ ปรับปรุงบริการและเพื่อติดตามการปรับตัวให้เข้าสังคม ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยจะเผยแพร่ในปี 2019

คำตอบของท่านมีความสำคัญและเป็นความลับ

เราจัดการข้อมูลของท่านอย่างเป็นความลับในทุกขั้นตอน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล แบบฟอร์มการวิจัยและแฟ้มข้อมูลจะไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคล แต่จะใช้หมายเลขวิจัยแตกต่างกันออกไป
อัตลักษณ์ของท่านไม่สามารถระบุตัวได้บนพื้นฐานของข้อมูลซึ่งเราได้รวบรวมไว้ บนพื้นฐานของผลวิจัยจะไม่สามารถระบุตัวผู้ตอบหรืออัตลักษณ์ของใครได้
นักวิจัยทุกคนจำเป็นต้องรักษาความลับตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยจะเก็บไว้ที่กรมอนามัยและสวัสดิการอย่างถาวร
ข้อมูลการตอบของท่านจะมีการเปิดเผยตามปกติและ ข้อมูลจะไม่ถูกเผยแพร่นอกสหภาพ EU หรือ ETA

ท่านยังสามารถยกเลิกการมีส่วนร่วมในการวิจัยได้อีกครั้งโดยติดต่อนักวิจัยที่รับผิดชอบหรือผู้จัดการโครงการ ข้อมูลที่ติดต่ออยู่ในจดหมายฉบับนี้แล้ว

การนำข้อมูลมาพาสานกับทะเบียนต่างๆ

ข้อมูลการวิจัยของท่านจะนำมาพาสานกับข้อมูลของหน่วยงานทะเบียนต่างๆ **ถ้าท่านอนุญาต :**
กรมอนามัยและสวัสดิการ (ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรค, การไปพบแพทย์ และขั้นตอนกระบวนการต่างๆ) สถาบันประกันสังคมแห่งฟินแลนด์ (ข้อมูลเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือและค่าตอบแทน) สำนักงานสถิติฟินแลนด์ (ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจและสาเหตุของการเสียชีวิต) ศูนย์คุ้มครองเงินบำนาญฟินแลนด์ (ข้อมูลเงินบำนาญ การพักพิงและการทำงาน) การบริหารภาษี (ข้อมูลภาษี) ศูนย์ทะเบียนประชากร (ชื่อ, วันเดือนปีเกิด, สถานที่เกิด, ข้อมูลที่อยู่, เพศ, สถานภาพการสมรส, ภาษาแม่, สัญชาติ) กระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจ (ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและมาตรการที่เกี่ยวข้อง)
สำหรับการพาสานข้อมูลเราจะขออนุญาตที่แยกต่างหาก จากทุกๆ ทะเบียน

ข้อมูลทะเบียนที่นำมาผสานกับวัสดุการวิจัย FinMONIK ด้วยความยินยอมของท่าน

ทะเบียน	ข้อมูล
THL	<p>ข้อมูลจากทะเบียนที่แจ้งการดูแลของการดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาล (HILMO) (ช่วงปี 1994-2023) อย่างเช่น การวินิจฉัยโรค และมาตรการต่างๆ</p> <p>ข้อมูลจากทะเบียนที่แจ้งการตรวจเยี่ยมของการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน (AvoHilmo) (ช่วงปี 2011-2023)</p> <p>ข้อมูลจากทะเบียนการวินิจฉัยมะเร็งจากศูนย์มะเร็งฟินนิช (ช่วงปี 1953-2023) ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ตรวจพบ</p> <p>ข้อมูลจากทะเบียนการตรวจคัดกรอง (สำหรับสตรีรวมอยู่ในกลุ่มตัวอย่าง FinMONIK ช่วงปี 2004-2023) เช่น เคยเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งหรือไม่</p> <p>ข้อมูลจากทะเบียนเด็กที่เกิด (ช่วงปี 1987-2023) เช่น ปีคลอดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคลอดและการตั้งครรถ์</p> <p>ข้อมูลจากทะเบียนการทำแท้ง (ช่วงปี 1983-2023) มีการทำแท้งและการทำหมันหรือไม่ ปีที่ทำ</p> <p>ข้อมูลจากทะเบียนทำหมัน (ช่วงปี 1987-2023)</p> <p>ข้อมูลจากทะเบียนโรคติดต่อ (ช่วงปี 1980-2023) อย่างเช่น Hiv, โรคตับอักเสบบี, C, โรคซิฟิลิส, มาลาเรีย, วัณโรค</p> <p>ข้อมูลจากทะเบียนงานสังคมสงเคราะห์ (ช่วงปี 2006-2023)</p>
Tilastokeskus สำนักงานสถิติ	<p>ข้อมูลการศึกษา, การฝึกอบรมและอาชีพ</p> <p>สถานะทางเศรษฐกิจสังคม, สาเหตุของการเสียชีวิต (ช่วงปี 2010-2023)</p>
KELA	<p>ข้อมูลประกันภัย เงินช่วยเหลือผู้พิการ เบี้ยเลี้ยงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ</p> <p>ข้อมูลการพักฟื้น</p> <p>ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตามทะเบียนในอัตราพิเศษ</p> <p>ข้อมูลเกี่ยวกับยาตามใบสั่งแพทย์ซึ่งใช้ในการรักษาโรคทั่วไป</p> <p>ข้อมูลจากทะเบียนเงินช่วยเหลือลาป่วยช่วงปีที่ได้รับเงินช่วยเหลือลาป่วยและสาเหตุ (ช่วงปี 2010-2023)</p>
VRK ศูนย์ทะเบียนประชากร	<p>สถานภาพการสมรส ประวัติการสมรส ผู้คนที่อาศัยอยู่ในที่พำนัก</p> <p>จำนวนรวมของผู้อาศัยอยู่ในที่พำนัก จำนวนของผู้เยาว์ในที่พำนัก (ช่วงปี 2010-2023)</p>
TEM	<p>ข้อมูลการว่างงาน (รหัสการจ้างงานของผู้หางาน และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง) ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้หางาน (ข้อมูลพื้นฐาน การศึกษา การวินิจฉัย) และข้อมูลการจ้างงาน (การฝึกอบรมเพื่อการทำงาน, วิชาชีพที่ใช้จากผู้หางาน, การฝึกงาน การประเมินความพร้อมของร่างกายสำหรับการทำงาน) และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง (ช่วงปี 2010-2023)</p>